

Số: 170/UBND

Thuận An, ngày 27 tháng 3 năm 2023

Về việc kiến nghị kiểm tra, xử lý tình trạng bụi than gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Thuận An.

Kính gửi: - **UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;**
- **Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;**
- **UBND thành phố Huế;**
- **Công ty Cổ phần Cảng Thuận An,**

Hiện nay, trên địa bàn phường Thuận An có khá nhiều cơ quan, đơn vị, công ty đang đóng trụ sở hoạt động làm việc, trong đó có Công ty Cổ phần Cảng Thuận An. Qua nắm bắt thông tin được biết Công ty Cổ phần Cảng Thuận An đang cho một số Công ty khác thuê đất để làm nơi trung chuyển than. Trong quá trình vận chuyển, các xe vận chuyển than với tải trọng lớn thường xuyên lưu thông qua tuyến đường Kinh Dương Vương và tuyến đường Nguyễn Văn Tuyết làm cho kết cấu mặt đường của 02 tuyến đường này bị hư hỏng nặng. Hiện nay vào mùa nắng, do lưu lượng vận chuyển nhiều còn gây ra bụi ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của các hộ dân sinh sống dọc 02 bên tuyến đường, đặc biệt còn có khả năng gây nguy hiểm đến an toàn giao thông cho các em học sinh và phương tiện tham gia giao thông.

(Có hình ảnh thực tế đính kèm)

Qua các buổi tiếp công dân và nắm bắt ý kiến của cử tri trên địa bàn, hiện có rất nhiều ý kiến bức xúc của người dân liên quan đến bụi than trên 02 tuyến đường này, đồng thời cũng kiến nghị các cấp chính quyền sớm có giải pháp xử lý kịp thời nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

(Có Đơn trình bày của các hộ dân đính kèm)

Trước đó vào ngày 15/10/2021, UBND phường đã phối hợp với Công an phường, Tổ dân phố Tân Cảng, Đoàn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Cảng Thuận An và các Công ty vận tải hàng hóa liên quan đến vấn đề bụi than dọc tuyến đường Kinh Dương Vương và đường Nguyễn Văn Tuyết. Qua làm việc, Công ty Cổ phần Cảng Thuận An và các Công ty vận tải hàng hóa đều cam kết sẽ có các biện pháp hợp lý nhằm hạn chế việc gây ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo an ninh trật tự của các hộ dân sinh sống quanh khu vực Cảng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện đảm bảo theo cam kết.

(Có biên bản làm việc đính kèm)

UBND phường Thuận An kính gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, UBND thành phố Huế và Công ty Cổ phần Cảng Thuận An biết và kiến nghị có phương án xử lý kịp thời tình trạng gây ô nhiễm môi trường cho người dân và nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Thông

Một số hình ảnh thực tế

